

ABM นับถอยหลังรอถูกชขาย IPO

>ส่ง 75 ล้านหุ้นเข้าระดมทุนตลาด mai

ABM ประกาศความพร้อมเข้าเป็นสมาชิกใหม่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ หลัง ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่ง รอเวลาเสนอขาย IPO จำนวน 75 ล้านหุ้น เข้าระดมทุนในตลาด mai เตรียมคงที่ปรึกษาทางการเงิน เติบสายโรดโชว์ ให้ข้อมูลนักลงทุน พร้อมเปิดแผนธุรกิจ เล็งนำเงินที่ได้ขยายพื้นที่เก็บรวบรวมกะลาปาล์มเพิ่มเติมในต่างประเทศ ทั้งผนึกพันธมิตร จัดตั้งโรงงานผลิตชีวมวลอัดแท่งบริเวณภาคใต้ของไทย รวมถึงลงทุนจัดตั้งโรงงานผลิตไม้สับและโรงงานผลิตชีวมวลอัดแท่ง รองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นในอนาคต

นางสาวธัญญาดา ควรสถาวร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชีย ไบโอบีโอส จำกัด (มหาชน) หรือ ABM เปิดเผยว่า บริษัทมีความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ ABM มีแผนลงทุนในการขยายพื้นที่เก็บรวบรวมกะลาปาล์มเพิ่มเติมในประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย และร่วมลงทุนกับบริษัท แฟนชีวูด อินดัสตริส จำกัด (มหาชน) เพื่อจัดตั้งโรงงานผลิตชีวมวลอัดแท่งบริเวณภาคใต้ของประเทศไทย รวมถึงลงทุนจัดตั้ง



โรงงานผลิตไม้สับ และโรงงานผลิตชีวมวลอัดแท่งที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

สำหรับ ABM ประกอบธุรกิจจัดหาและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงชีวมวลให้กับผู้ที่มีความต้องการใช้เชื้อเพลิงชีวมวล ทั้งผู้ที่มีความต้องการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิต ได้แก่ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมและกลุ่มโรงไฟฟ้า และผู้นำเชื้อเพลิงชีวมวลไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ เช่น กลุ่มผู้แปรรูปชีวมวล กลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ไม้ และกลุ่มที่นำเชื้อเพลิงชีวมวลไปจัดจำหน่ายต่อเป็นต้น โดยผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจัดหาและจัดจำหน่าย สามารถแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม

หลัก ได้แก่ กะลาปาล์ม ไม้สับและส่วนอื่นๆ ของไม้ ชีบกบ ชี้อ้อย และฟืนไม้ และชีวมวลอัดแท่ง รวมทั้งสินค้าอื่น

“หลังจากนี้ ABM จะทำงานร่วมกับที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งมีความเข้มข้นมากขึ้น เพื่อให้กระบวนการต่างๆ เดินหน้าไปตามขั้นตอนที่กำหนด ซึ่งการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai จะทำให้ ABM มีมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับของลูกค้าและคู่ค้าของบริษัท อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มโอกาสในการขยายช่องทางในการดำเนินธุรกิจเพื่อการพัฒนา และเพิ่มศักยภาพของบริษัทให้มีความมั่นคงและยั่งยืนในอนาคต” นางสาวธัญญาดากล่าว

นางสาวรัชณี ชาติบุญชาชัย ผู้ช่วย

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซจแคปิตอล จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของ บริษัท เอเชีย โบโอแมส จำกัด (มหาชน) หรือ ABM เปิดเผยว่า หลังจากที่ ABM ได้ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) และได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) ขณะนี้สำนักงาน ก.ล.ด. ได้เริ่มนับหนึ่งไฟลิ่งของ ABM เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหลังจากนี้ที่ปรึกษาทางการเงินจะดำเนินการวางแผนสำหรับการเดินสายนำเสนอข้อมูลบริษัทแก่นักลงทุน หรือโรดโชว์ต่อไป

ทั้งนี้ ABM เตรียมเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 75 ล้านหุ้น คิดเป็น 25% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้ง นี้ มีมูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) ที่หุ้นละ 0.50 บาท ต่อหุ้น โดยในปัจจุบัน ABM มีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 150 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 300 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ที่หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีทุนเรียกชำระแล้ว 112.50 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 225 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น